

## SẮC LỆNH SỐ O23-26

**SẮC LỆNH CỦA THỊ TRẤN ADDISON, TEXAS, VIỆC KIỂM CÁC LÁ PHIẾU BẦU GỬI VỀ VÀ TUYÊN BỐ CÁC KẾT QUẢ CỦA CUỘC TỔNG TUYỂN CỬ CÁC VIÊN CHỨC ĐƯỢC TỔ CHỨC NGÀY 6 THÁNG NĂM, 2023 CHO MỤC ĐÍCH BẦU CHỌN MỘT THỊ TRƯỞNG VÀ BA (3) ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG CHO MỘT NHIỆM KỲ HAI (2) NĂM CỦA MỖI CHỨC VỤ; ĐƯA RA MỘT ĐIỀU KHOẢN HIỆU LỰC TÁCH RỜI; VÀ THIẾT LẬP NGÀY CÓ HIỆU LỰC.**

**XÉT THẤY RẰNG**, Hội đồng Thành phố của Thị Trấn Addison, Texas ("Thị Trấn") trước đây đã ra lệnh và kêu gọi tổ chức một cuộc tổng tuyển cử vào ngày 6 tháng Năm, 2023 trong phạm vi Thành Phố với mục đích bầu Thị trưởng và ba (3) Thành viên Hội đồng cho mỗi nhiệm kỳ hai (2) năm ("Cuộc Bầu Cử"); và

**XÉT THẤY RẰNG**, thông báo về Cuộc bầu cử đã được đưa ra theo và phù hợp với luật hiện hành, và Cuộc bầu cử đã được tiến hành và tổ chức hợp lệ, hợp pháp vào ngày 6 tháng Năm, 2023, và kết quả của Cuộc bầu cử đã được chuyển đến, theo quy định của pháp luật, cho Hội đồng Thành phố, với tư cách là cơ quan vận động bầu cử; và

**XÉT THẤY RẰNG**, một số đại biểu cần thiết của Hội đồng Thành phố, theo quy định của pháp luật, đã họp vào ngày 17 tháng Năm, 2023 với mục đích kiểm phiếu và tuyên bố kết quả của Cuộc bầu cử, như được nêu ở đây.

**VÌ VẬY, BÂY GIỜ HỘI ĐỒNG THỊ TRẤN ADDISON, TEXAS RA LỆNH:**

**MUC 1.** Các phân tích dẫn đã nói ở trên đối với Sắc lệnh này là đúng và chính xác và được đưa vào đây và trở thành một phần của Sắc lệnh này cho mọi mục đích.

**MUC 2. Kiểm Phiếu Cuộc Tổng Tuyển Cử - Thị Trưởng.** Một bảng thống kê kết quả cuộc tổng tuyển cử của Thành phố được tổ chức vào ngày 6 tháng Năm, 2023, được kêu gọi và ra lệnh cho mục đích bầu Thị trưởng Thị trấn Addison cho nhiệm kỳ hai (2) năm, được đính kèm theo đây dưới dạng Phụ lục A và được đưa vào đây và thực hiện một phần của đây cho tất cả các mục đích.

<b>ỨNG CỬ VIÊN</b>	<b>PHIẾU BẦU</b>
Bruce Arfsten	914
J.P. Vercollone	100
<i>Tổng Số Phiếu Bầu</i>	<b><i>1,014</i></b>

**MUC 3. Kiểm Phiếu Cuộc Tổng Tuyển Cử – Các Thành Viên Hội Đồng** Một bảng thống kê kết quả cuộc tổng tuyển cử của Thành phố được tổ chức vào ngày 6 tháng Năm, 2023, được kêu gọi và ra lệnh cho mục đích bầu ba (3) Thành Viên Hội Đồng Thị Trấn Addison cho nhiệm kỳ hai (2) năm. Một bản tóm tắt về kết quả đã nói cho cuộc tổng tuyển cử được nêu trong Phụ lục B đính kèm, cho biết tổng số phiếu bầu mà mỗi ứng cử viên nhận được, như sau:

<b>ỨNG CỬ VIÊN</b>	<b>PHIẾU BẦU</b>
Nancy Craig	753
Dan Liscio	695
Marlin Willesen	682
Valerie Van Pelt	461
<i>Tổng Số Phiếu Bầu</i>	<b>2,591</b>

**MUC 4.** Theo những điều đã nói ở trên và theo luật hiện hành, bao gồm Bộ luật Bầu cử Texas và Điều lệ Nội quy của Thành phố, Hội đồng Thành phố nhận thấy, xác định và tuyên bố kết quả của cuộc tổng tuyển cử nói trên là:

- Ông **Bruce Arfsten** được bầu vào chức vụ Thị trưởng Thành phố với nhiệm kỳ hai (2) năm.
- Bà **Nancy Craig**, ông **Dan Liscio**, và ông **Marlin Willesen** mỗi người được bầu vào chức vụ Ủy viên Hội đồng Thành phố với nhiệm kỳ hai (2) năm.

**MUC 5.** Các phần, đoạn, câu, cụm từ, mệnh đề và từ trong Sắc lệnh này có thể tách rời, và nếu bất kỳ phần, đoạn, câu, cụm từ, mệnh đề hoặc từ nào trong Sắc lệnh này bị coi là không hợp lệ hoặc vi hiến bởi phán quyết hoặc sắc lệnh cuối cùng, hợp lệ của một Tòa án có thẩm quyền tài phán, việc giữ nguyên đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần còn lại của Sắc lệnh này, và Hội Đồng Thành Phố theo đây tuyên bố là hội đồng sẽ phê chuẩn các phần còn lại của sắc lệnh này bất kể phần bất hợp lệ nói trên, và các phần còn lại vẫn sẽ tiếp tục có đầy đủ hiệu lực.

**MUC 6.** Sắc Lệnh này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được thông qua và phê chuẩn.

**ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ PHÊ CHUẨN BỞI HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ CỦA THỊ TRẤN ADDISON, TEXAS NGÀY 17 THÁNG NĂM, 2023.**

**THỊ TRẤN ADDISON, TEXAS**

\_\_\_\_\_  
Joe Chow, Thị Trưởng

**CHỨNG THỰC:**

**PHÊ CHUẨN ĐỊNH DẠNG:**

\_\_\_\_\_  
Irma G. Parker, Tổng Chương Thành Phố

\_\_\_\_\_  
Whitt L. Wyatt, Luật Sư Thành Phố